



Angela D. Alsobrooks  
County Executive



# Câu hỏi thường gặp

## Mục đích của Dự luật Túi Tốt Hơn (Better Bag Bill) là gì?

Bảo vệ môi trường, trong đó có sức khỏe con người cùng động vật và sinh vật biển, bằng cách giảm rác thải sử dụng một lần và nâng cao nhận thức về lợi ích của việc tái sử dụng cho người mua hàng. Bằng cách hạn chế phân phối túi nhựa và yêu cầu các nhà bán lẻ tính phí tối thiểu 10 xu cho túi giấy hoặc túi tái sử dụng, chúng tôi đã giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm đường thủy.

## Những doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng?

Mọi cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa hoặc bất kỳ cơ sở nào khác cung cấp túi nhựa dùng một lần cho khách hàng do bán sản phẩm hoặc dịch vụ dù vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận.

## Khi nào luật có hiệu lực?

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, các nhà bán lẻ không được cung cấp túi nhựa cho khách hàng nữa.

Thanh tra viên sẽ không lập biên bản phạt tiền trong **90 ngày đầu tiên** sau khi các quy định có hiệu lực; tuy nhiên, trong thời gian này, thanh tra viên có thể đưa ra thông báo khắc phục và cố gắng giáo dục bất kỳ cơ sở bán lẻ không tuân thủ nào về các yêu cầu của pháp luật CB-32-2023.

## Tại sao phải áp dụng mức phí tối thiểu 10 xu cho túi giấy và túi tái sử dụng?

Phí của túi giấy được cung cấp bởi nhà bán lẻ và túi có thể tái sử dụng khuyến khích khách hàng tự mang theo và giảm nhu cầu về các mặt hàng sử dụng một lần. Nhà bán lẻ giữ lại toàn bộ khoản phí này để giúp bù đắp chi phí liên quan đến việc mua hàng và lựa chọn cung cấp túi giấy cũng như túi có thể tái sử dụng.

Mỗi số tiền mua túi được tính từ nhà bán lẻ sẽ được ghi thành từng khoản trên biên lai của khách hàng, giống như mọi hàng hóa khác đã mua. Các cơ sở phải dán thông báo về phí túi tại các lối vào công cộng hoặc tại mỗi điểm bán hàng.

## Những túi nào được coi là túi tái sử dụng?

Túi mang theo có thể tái sử dụng được định nghĩa là một chiếc túi có tay cầm được khâu lại, được thiết kế và sản xuất đặc biệt để tái sử dụng nhiều lần và được làm bằng (1) vải hoặc loại vải có thể giặt được khác hoặc (2) một vật liệu bền phù hợp để tái sử dụng nhiều lần nhưng không được sản xuất bằng nhựa.

## Có trường hợp ngoại lệ nào không?

Các cơ sở không nên thu phí từ khách hàng đối với túi giấy dùng để:

- Đựng đơn thuốc.
- Đóng gói thực phẩm chế biến sẵn được bán tại các điểm mua hàng trên xe.
- Đựng thức ăn thừa sau bữa ăn tại nhà hàng đầy đủ dịch vụ.

Ngoài ra, việc cấm túi nhựa không áp dụng đối với túi nhựa dùng để:

- Đóng gói mặt hàng số lượng lớn, bao gồm trái cây, rau, hạt, ngũ cốc, kẹo hoặc các linh kiện phần cứng nhỏ.
- Bọc thực phẩm đông lạnh, thịt hoặc cá, dù được đóng gói sẵn hay không.
- Bọc hoa, chậu cây hoặc các vật dụng ẩm ướt khác.
- Chứa các loại thực phẩm đã chế biến sẵn hoặc các loại bánh mì.
- Bảo vệ hoặc chứa quần áo hoặc quần áo giặt khô; bảo vệ bộ quần áo, váy và trang phục trang trọng.
- Đưa cá sống, côn trùng, động vật thân mềm hoặc động vật giáp xác ra khỏi cửa hàng bán lẻ.

## Quận có cung cấp túi tái sử dụng tới cư dân không?

Quận sẽ phân phối một lượng hạn chế các sản phẩm túi tái sử dụng miễn phí cho cư dân trong các sự kiện đặc biệt trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lựa chọn phân phối túi tái sử dụng tại cơ sở của mình.

## Đây có phải là thuế không?

Không. Tối thiểu mười xu tính cho túi giấy hoặc túi tái sử dụng được tính phí và thanh toán trực tiếp cho nhà bán lẻ để giúp bù đắp chi phí mua và cung cấp túi giấy và túi giấy có thể tái sử dụng. Chính phủ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ phí túi.

## Tôi có phải sử dụng túi để mua hàng không?

Để tránh bị tính phí, người mua hàng được khuyến khích mang theo túi tái sử dụng khi mua sắm. Một số cửa hàng có thể cung cấp hộp các tông để người mua hàng có thể sử dụng để đóng gói các mặt hàng của họ hoặc một người có thể mang theo hộp riêng của họ. Bìa các tông có thể được sử dụng nhiều lần và phải được làm phẳng trước khi được tái chế bởi dịch vụ thu gom cạnh vỉa hè của chúng tôi.